

'อรรถพล-วิรัตน์' ชิงคำซีอีโอปตท.

เปิดไฟแคนดิเดตซีอีโอ
ปตท.-กฟผ. คนใหม่ "อรรถ
พล-วิรัตน์" ชิงตำแหน่งซีอีโอ
"เทวินทร์" ลุยสร้างบริษัทแห่ง
ชาติด้านน้ำมัน-ก๊าซธรรมชาติ

นำเข้าแอลเอ็นจี พร้อมดัน
พีทีทีไออาร์เข้าตลาดฯ ขณะที่
"บุญญนิตย์" จ่อคว้านต่อ
"กรศิษฐ์" รับบทหนักแข่งผลิต
ไฟฟ้าเสรี

ต่อหน้า 15

กฟผ.รับบทหนักแห่งผลิตไฟเสรี

ข่าวพิเศษ : ชิงตำแหน่งซีโอโอ

แหล่งข่าวจากบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า คณะกรรมการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โดยมี พล.อ.ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข เป็นประธาน ได้เปิดประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ซีโอโอ) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) แทนนายเทวินทร์ วงศ์วานิช ที่จะเกษียณอายุการทำงานในเดือนสิงหาคม 2561 โดยเปิดให้ยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 5 -26 กุมภาพันธ์ 2561

โดยคาดว่ารายชื่อผู้สมัครจะมีนายวิรัตน์ เอื้อนฤมิตร ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ ปตท., นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย ปตท., นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและวิศวกรรม ปตท., นายนพดล ปิ่นสุภา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ ปตท. และ นายอริศม์ เด็บศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

ควบ2วาระ นั่งยาว8ปี

สำหรับผู้สมัครที่น่าจับตามองและถือเป็นแคนดิเดต จะเป็นนายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ปัจจุบันอายุ 51 ปี เพราะหากพิจารณาตามหลักเกณฑ์คุณสมบัติ

แล้ว มีโอกาสที่จะได้รับการคัดเลือก เนื่องจากคณะกรรมการสรรหา ต้องการที่จะให้ผู้มาเป็นซีโอโอ นั่งอยู่ในตำแหน่งที่ต่อเนื่อง 8 ปี (วาระ 4 ปี) ซึ่งนายอรรถพล หากได้รับการคัดเลือก ก็จะมีโอกาสลงรับสมัครต่อได้อีกหนึ่งวาระ เช่นเดียวกับกรณีของนายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ที่เคยดำรงตำแหน่งซีโอโอ ปตท. มาแล้วทั้ง 2วาระ รวมระยะเวลาการทำงานครบ 8 ปี ในช่วงปี 2546-2554

ส่วนนายวิรัตน์ อายุ 55 ปี แม้จะมีประสบการณ์การทำงานมากกว่า แต่หากได้รับการคัดเลือก ก็จะสามารถดำรงตำแหน่งซีโอโอ ปตท. ได้เพียงวาระเดียว 4 ปี ส่วนรายอื่นๆ วาระการดำรง

ตำแหน่งก็จะสั้นลงไปอีก

ส่วนงานที่ซีโอโอ ปตท. คนใหม่จะต้องสานต่อจากนายเทวินทร์ เช่นเรื่องการจัดหาเชื้อเพลิงทั้งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ การนำเข้าแอลเอ็นจี รวมทั้งการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ โดยเฉพาะการขยายธุรกิจสู่นวัตกรรมสมัยใหม่ ในการรองรับไทยแลนด์ 4.0 รวมถึงการผลักดันบริษัท ปตท. น้ำมัน และการค้าปลีก จำกัด หรือพีทีทีไออาร์ เข้ากระจายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ ให้เป็นผลสำเร็จ

ตอบใจยุคยุคเทคโนโลยีเปลี่ยน

ขณะที่แหล่งข่าวจากการ

04564018

ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า ความคืบหน้า การสรรหาผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่าย ผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) ทาง คณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการ กฟผ. โดยมีนายวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน เป็น ประธาน ได้เปิดรับสมัครผู้ว่า การ กฟผ. แทนนายกรศิษฎ์ ภัคโชตานนท์ ผู้ว่าการ กฟผ. ที่ จะครบวาระในวันที่ 30 เมษายน 2561 ซึ่งได้เปิดรับสมัครสรรหา ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2560-10 มกราคม 2561 เวลา และเมื่อปิด รับสมัครแล้วมีผู้สมัครเข้ารับการ คัดเลือกเป็นผู้ว่าการ กฟผ. จำนวน 4 ราย ได้แก่ นายจักษุกรีฑิ พิบูลย์ โปโรจน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัท ผลิตไฟฟ้าจำกัด(มหาชน) หรือเอ็กโก กรุ๊ป, นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร รองผู้ว่าการพัฒนา ธุรกิจ กฟผ., นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย รองผู้ว่าการพัฒนาระบบส่ง กฟผ. และนายกิจจา ศรีพัฑฒางกุระ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

โดยผู้สมัครที่น่าจับตา มองคือ นายบุญญนิตย์วงศ์รักมิตร รองผู้ว่าการพัฒนาธุรกิจ กฟผ. อายุ 54 ปี เนื่องจากเป็นคน รุ่นใหม่ ไฟแรง ที่มีวิสัยทัศน์ ตอบโจทย์ธุรกิจในช่วงของการ เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี และ เป็นบุคคลที่สามารถประสานงาน ได้ทุกภาคส่วน โดยเฉพาะการที่

จะต้องมาร่วมงานกับกลุ่มปตท. ในการจัดหาพลังงานป้อนให้ กับประเทศที่สำคัญสามารถ นั่งในตำแหน่งได้ถึง 2 สมัย (วาระ 4 ปี) เมื่อเทียบกับบุคคล อื่นๆ ที่นั่งดำรงตำแหน่งได้เพียง วาระเดียว

สำหรับงานที่จะต้องเข้า มาสานต่อจากนายกรศิษฎ์ อาทิ การปรับตัวครั้งใหญ่ของ กฟผ. เพื่อสามารถแข่งขันด้านการผลิต ไฟฟ้ากับภาคเอกชนได้ รวมทั้ง สัดส่วนการผลิตไฟฟ้าของ กฟผ. ลดลงต่อเนื่อง นอกจากนี้การ ผลิตไฟฟ้าท่ามกลางแรงกดดัน จากภาครัฐจากการชะลอโครงการ ก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินออกไป แล้ว ที่มีแนวโน้มว่าจะเป็นโรง ไฟฟ้าก๊าซแอลเอ็นจีแทน เป็นต้น จึงนับว่าเป็นบทบาทที่หนักที่จะ นำพา กฟผ. ให้สามารถรักษา ระดับการผลิตไฟฟ้า และมี โครงการโรงไฟฟ้าใหม่เกิดขึ้นต่อ เนื่องได้ ■